



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

มติที่

๓๒๗/๒๕๖๑

เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้อนุมัติการจัดสรรงบประมาณในการจัดแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้ร่วมแสดงผลงานด้านวิชาการของโรงเรียน โดยกองพุทธศึกษา ร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๔ ร่วมดำเนินการกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

การจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ เป็นกิจกรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๐ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ จำนวน ๒,๐๐๐ รูป/คน โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน จำนวน ๓๐ กิจกรรมรวม ๕๑ รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม นักธรรมชั้นตรี - โท - เอก การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาบาลี การแข่งขันตอบปัญหาวิชาพระพุทธศาสนา การแข่งขันวิชาสามัญ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การแข่งขันบรรยายธรรม ภาคภาษาไทย ภาคภาษาอังกฤษ การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันแต่ง บทกลอนสด การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย การแข่งขันการทำหนังสือ และการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ตลอดทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิชาการของครูและนักเรียนจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติจริง
๒. เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์

ทางวิชาการ

๓. เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

๔. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานด้านวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการแสดงผลงานด้านวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเรื่องการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียน  
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรด  
ทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

พันตำรวจโท

W

(พงศ์พร พราหมณ์เสนห์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขาธิการมหาเถรสมาคม